



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคฤดูหนาว

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, bluechipthai

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มแรก โรคติดต่อ 5 โรค ได้แก่ โรคหัด โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส และโรคมือ เท้า ปาก และกลุ่มที่ 2 ภัยสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องจากภาวะอากาศหนาว การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 6-8 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 7-9 ธ.ค. 2562 บริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง กทม. และปริมณฑล มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีรับมืออากาศเย็น ดังนี้ 1.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ดื่มเครื่องดื่มที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และทาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นผิวหนัง 2.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม เพื่อป้องกันโรคผิวหนัง 3.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 4.ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิดที่มีผลทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง 5.ระมัดระวังโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคอุจจาระร่วง 6.ดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอ

ซองบุหรี่แบบเรียบ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์

-เสนอบทความ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิการ์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องเป็น บุหรี่ซองเรียบ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อช่วยลดแรงจูงใจในการสูบบุหรี่ หากพบการขายบุหรี่ซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลไกนี้จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะนอกจากตำรวจเปรียบเทียบปรับได้แล้ว ระเบียบฉบับนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นสามารถเปรียบเทียบปรับได้โดยไม่ต้องส่งฟ้องศาล

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ สำนวญความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ 15-24 ปี 1,239 คน พบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่แบบเรียบมากที่สุด โดยมีความมั่นใจไม่สูบบุหรี่เพิ่ม 13 เท่า ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน มีความมั่นใจที่จะไม่กลับไปสูบบุหรี่เพิ่มเกือบ 4 เท่า และซองบุหรี่แบบเรียบส่งผลให้วัยรุ่นประมาณ 2 ใน 3 ไม่อยากซื้อบุหรี่มากกว่าซองแบบเดิม และวัยรุ่นประมาณครึ่งหนึ่งเห็นอันตรายจากบุหรี่มากกว่าซองแบบเดิม ทำให้มั่นใจว่ามาตรการซองบุหรี่เรียบเป็นอีกมาตรการที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะจะเสริมมาตรการอื่นๆ ในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ของไทย

บุหรี่ไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน

-เสนอข่าว นายมาริช กรณย์วัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยปอดอักเสบเฉียบพลันจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทย ว่า ปัญหาเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าถูกแบน ทำให้ผู้ใช้หาซื้อจากแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงอยากให้กรมการค้าต่างประเทศทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามาเป็นควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงให้สร.ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องกับผู้ใช้ และขอให้ NGO ด้านบุหรี่ไฟฟ้าหยุดบิดเบือนข้อมูล

ยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ จับตาความเคลื่อนไหวเครือข่ายยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยพื้นที่ชั้นใน ให้ฝ่ายปกครองและตำรวจ ประสานการทำงานร่วมกับป.ป.ส. และ สธ. กวดขันกวาดล้างยาเสพติดและนำผู้เสพมาบำบัด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาร้านขายยา สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม และทีมงานได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับวิชาชีพเภสัชกรในร้านขายยา ซึ่งที่ผ่านมา มีกฎกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ที่สอดคล้องกับแนวคิดสากลเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านขายยาในประเทศไทยปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันหาแนวทางเพิ่มเติมในการสนับสนุนโครงการรียาใกล้บ้าน รวมทั้งร่วมกันพิจารณาการจัดประเภทยาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ทำให้โครงสร้างระบบยาของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น</p>	-
<p>สังคมสูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สังคมผู้สูงอายุต้องมีสุขภาวะที่ดี 3 ด้าน คือ 1.ด้านร่างกาย ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมทางกาย 2.ด้านจิตใจ ป้องกันและจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม และ 3.ด้านสังคม ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมทางสังคมที่ตนเองชื่นชอบ สิ่งสำคัญที่รัฐจะต้องเตรียมรองรับ คือ เรื่องทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้และสวัสดิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามสมควรและมีคุณค่า</p>	-
<p>โรคเบาหวาน สื่อที่นำเสนอ : เพจ Gossip สาสุข</p> <p>-โพสต์ข้อความ ระบุว่า หน่วยงานสุขภาพแห่งชาติอังกฤษ คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 จะมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วอังกฤษมากกว่า 5 ล้านคน ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นจนเสี่ยงทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของอังกฤษล้มละลายได้ สำหรับประเทศไทย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ระบุว่า มีผู้ป่วยสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลเพียง 35.6% ส่วนอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 200 ราย/วัน หรือปีละ 7.3 หมื่นคนและยังพบเบาหวานตั้งแต่วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว และผู้ใหญ่วัยต้น มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหากยังอยู่ในระดับนี้ ในอนาคตไทยจะเผชิญวิกฤตทั้งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและจำนวนผู้ป่วยล้นรพ. ซ้ำเติมจากที่แ่อยู่แล้วให้แยขึ้นไปอีก</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

